

*Quang Bình, ngày 06 tháng 01 năm 2021*

\*  
Số 05-CTr/HU

**CHƯƠNG TRÌNH  
CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY  
về thực hiện cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ, tạo sinh kế  
cho người dân, giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 - 2025**

-----

Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU, ngày 01/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ, tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 - 2025. Ban Thường vụ Huyện ủy Quang Bình ban hành Chương trình hành động thực hiện cụ thể như sau:

**I. Mục đích, yêu cầu**

**1. Mục đích**

Nhằm tổ chức thực hiện đạt kết quả mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 05-NQ/HU, ngày 01/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Tạo sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện để thực thắng lợi Nghị quyết Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Trong triển khai thực hiện phương châm “không nóng vội, không thành tích, dễ làm trước, khó làm sau” tạo sự chuyển biến trong nhận thức về cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế hộ gia đình và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên và nhân dân.

**2. Yêu cầu**

Cụ thể hóa Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 01/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ, tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững thành Chương trình hành động, kế hoạch đề định hướng lãnh đạo cụ thể, nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của huyện có hiệu quả; phân công rõ nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện với lộ trình, thời gian hoàn thành cụ thể; phát huy tinh thần tính chủ động, sáng tạo đồng thời gắn vai trò, trách nhiệm của tập thể và người đứng đầu của cơ quan, đơn vị để thực hiện cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ có hiệu quả và bền vững.

**II. Mục tiêu**

**1. Mục tiêu tổng quát**

Thay đổi tư duy, nhận thức của người dân về trồng trọt, chăn nuôi; khai thác tối đa tiềm năng đất đai phát triển kinh tế vườn hộ, tập trung đầu tư các

loại cây trồng như: rau, củ quả ngắn ngày, nấm, cây dược liệu; phát triển chăn nuôi lợn, dê, gia cầm, thủy sản; áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, tạo ra sản phẩm hàng hoá có khối lượng lớn trên vùng sản xuất, có giá trị kinh tế cao phục vụ cho tiêu dùng tại chỗ, đáp ứng nhu cầu cho các vùng lân cận tiến tới tham gia liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thành sản phẩm hàng hóa. Cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ đảm bảo đề cao vai trò chủ động, sáng tạo, phát huy nội lực của nhân dân (*Lấy người dân làm chủ thể; cấp ủy, chính quyền các cấp đóng vai trò định hướng, tư vấn kỹ thuật, hỗ trợ thực hiện*); phát huy vai trò của tập thể và người đứng đầu của cơ quan, đơn vị để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, hiệu quả; Tạo sinh kế cho người dân, lấy kinh tế vườn hộ để nâng cao thu nhập, vận động người dân cải tạo vườn tạp góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

## **2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025**

Đưa Nghị quyết số 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đi vào cuộc sống của người dân, từng bước thay đổi nhận thức, phong tục, thói quen tập quán, chuyển đổi phương thức canh tác từ cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế thấp sang trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao hơn; góp phần phần đầu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

## **III. Nhiệm vụ và giải pháp**

### **1. Công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai**

Tập trung phổ biến, tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết đến các chi, đảng bộ trực thuộc, đặc biệt là các chi bộ thôn, tổ dân phố và người dân để tổ chức thực hiện. Phân công Ban chỉ đạo cấp xã phụ trách từng thôn bản, từng hộ; gắn Chương trình cải tạo vườn tạp với tiêu chí xây dựng nông thôn mới, gắn với công tác tổ chức cán bộ. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện, phối hợp với các ngành chuyên môn của huyện lập sơ đồ hiện trạng, và sơ đồ quy hoạch cải tạo vườn tạp cho từng hộ, hướng dẫn cơ cấu, cây trồng vật nuôi hợp lý, quy trình sản xuất cho các hộ thực hiện; hướng dẫn các hộ làm hồ sơ vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội huyện theo quy định.

Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cho hội viên, đoàn viên của mình gương mẫu, đi đầu trong cải tạo vườn tạp và tham gia giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo cải tạo vườn tạp.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, biểu dương các mô hình tiêu biểu trong cải tạo vườn tạp làm điểm tham quan học tập cho các hộ, các địa phương khác; tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng như: Phát động phong trào cải tạo vườn tạp hàng năm

lồng ghép trong các dịp tổ chức lễ hội xuống đồng, tết trồng cây; lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi bộ, họp thôn, các cụm pano, băng zôn, khẩu hiệu.

## **2. Giải pháp áp dụng khoa học kỹ thuật**

Làm tốt công tác tuyên truyền hướng dẫn, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển giao khoa học công nghệ mới cho nhân dân áp dụng vào sản xuất.

Củng cố năng lực, kỹ năng cho cán bộ khuyến nông từ huyện đến các xã, thị trấn nhằm chuyển giao khoa học kỹ thuật hiệu quả; đồng thời tổng kết các mô hình mẫu nhân ra diện rộng ở từng thôn, từng xã.

Hình thành các nhóm sở thích, củng cố và nâng cao chất lượng các tổ hợp tác liên kết sản xuất thông qua các Hợp tác xã nông nghiệp cung ứng sản phẩm ra thị trường. Các cấp, các ngành làm khâu trung gian kết nối tiêu thụ sản phẩm cho người dân.

Tổ chức khảo sát về khí hậu, thổ nhưỡng, lựa chọn cây trồng phù hợp, có giá trị kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Cơ cấu lại giống cây trồng, vật nuôi có chu kỳ sản xuất ngắn, đưa các cây con có năng suất, giá trị kinh tế cao vào sản xuất như rau, củ quả ngắn ngày, nấm, cây dược liệu; phát triển chăn nuôi lợn, dê, gia cầm, thủy sản để tăng thêm thu nhập cho người dân, đặc biệt là hộ nghèo, cận nghèo.

Có Kế hoạch, những giải pháp cụ thể về phòng, trừ các loại sâu, bệnh hại cây trồng, đặc biệt là ác loại cây ăn quả ôn đới.

## **3. Giải pháp về quy hoạch, đảm bảo vệ sinh môi trường**

Quy hoạch, bố trí cấu trúc lại không gian vườn hộ, chuồng trại một cách hợp lý, khoa học, phù hợp với quy mô thực tiễn của từng hộ, đảm bảo môi trường sinh thái nông thôn “*Xanh - Xanh - Đẹp*” giữa nhà ở - Khu vực chăn nuôi - vườn hộ.

## **4. Cơ chế chính sách và nguồn vốn thực hiện**

Thực hiện theo Nghị quyết 58/2020/NQ-HĐND, ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh để hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo cải tạo vườn tạp được vay vốn từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng/hộ với lãi suất 0%, vay trong vòng 30 tháng; đối với hộ trung bình, khá trở lên có nhu cầu thực hiện huyện sẽ hỗ trợ về công tác tư vấn, quy hoạch, chuyển giao khoa học kỹ thuật, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Sử dụng các nguồn vốn hỗ trợ từ các chương trình trọng tâm về nông nghiệp của huyện. Tập trung huy động các nguồn vốn tự có, vốn hỗ trợ từ các nguồn xã hội hóa.

Lồng ghép với các chính sách hỗ trợ của Trung ương theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình giảm nghèo, chương trình xây dựng nông thôn mới; Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa việc hỗ trợ cải tạo vườn tạp bằng cách huy động sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã; hỗ trợ ngày công lao động nông cốt là lực lượng đoàn viên, hội viên.

### **5. Giải pháp về thị trường tiêu thụ**

Khuyến khích các Doanh nghiệp, HTX nông lâm nghiệp, các đơn vị trường học có học sinh bán trú trên địa bàn các xã, thị trấn ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho các hộ gia đình thực hiện cải tạo vườn tạp giai đoạn 2021 - 2025. Mở rộng quan hệ, tìm kiếm đối tác và thị trường trong việc bao tiêu các sản phẩm nông nghiệp từ vườn cho nông dân.

Mở rộng chức năng cho các HTX dịch vụ nông nghiệp, là đầu mối chính trong việc liên hệ tìm kiếm đối tác đầu tư và thực hiện chức năng đầu tư, cầu nối liên kết trong việc bao tiêu sản phẩm cho nông dân với các doanh nghiệp, đảm bảo chất lượng sản phẩm, ổn định, lâu dài, tiến tới xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP đối với một số sản phẩm từ cải tạo vườn tạp.

Liên kết giữa các hộ liền kề trong cùng một thôn để hình thành vùng sản xuất hàng hóa gắn với tiêu thụ sản phẩm. Huy động cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vào cuộc chung tay giúp đỡ người dân, đặc biệt là hộ nghèo, cận nghèo cải tạo vườn tạp bằng những việc làm thiết thực như giúp đỡ ngày công lao động, hỗ trợ giống, cây trồng, vật nuôi, khoa học kỹ thuật, công nghệ, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm

### **IV. Tổ chức thực hiện**

1. Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo cải tạo vườn tạp huyện, các đồng chí được phân công phụ trách, theo dõi toàn diện các xã, thị trấn theo Quyết định số 83-QĐ/HU, ngày 12/10/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy Quang Bình, thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

2. Các chi, đảng bộ, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện đến cơ sở tuyên truyền, quán triệt, phổ biến chương trình này đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện; hàng năm xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện Chương trình này; mọi cán bộ Hội viên, đoàn viên,

cán bộ công chức các xã, thị trấn gương mẫu cải tạo vườn tạp thành vườn mẫu, tổ chức gắn biển đề nhân dân học tập; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

3. Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch cụ thể thực hiện Chương trình hành động này sát với tình hình thực tiễn trên địa bàn huyện. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

4. Đảng ủy các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai Chương trình hành động này và các văn bản liên quan đến cải tạo vườn tạp đến các chi bộ, thôn bản và nhân dân; đưa nội dung cải tạo vườn tạp vào các buổi sinh hoạt định kỳ hoặc chuyên đề, phân công đảng viên phụ trách các hộ cải tạo vườn tạp trên địa bàn xã, thị trấn.

Chi đạo thành lập tổ thẩm định hồ sơ các hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu vay vốn cải tạo vườn tạp. Tổ chức rà soát, thẩm định danh sách các hộ đăng ký thực hiện năm 2021. Đồng thời quý IV hàng năm tổ chức rà soát, cho các hộ có nhu cầu vay vốn cải tạo vườn tạp, thẩm định, hướng dẫn các hộ lập hồ sơ vay vốn gửi Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giải ngân kịp thời. Tổ chức kiểm tra, giám sát các hộ sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả và hạn chế tối đa tình trạng nợ xấu.

5. Ủy ban kiểm tra Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình này.

6. Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND - UBND huyện phối hợp với các ban xây dựng Đảng Huyện ủy theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện chương trình này; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy,
- Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn,
- Đoàn công tác 198 của Tỉnh,
- Thường trực HĐND, UBND huyện,
- Các đồng chí Huyện ủy viên,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc,
- Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Huyện ủy,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ**  
**BÍ THƯ**



**Triệu Tài Phong**